



ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา และโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Gifted) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยได้ประมวลผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้แนบท้ายบัญชีนี้

ให้นักเรียนที่สอบได้ตัวจริง และสอบได้สำรอง รายงานตัวที่ลานเอนกประสงค์ (โดม) ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ให้นักเรียนที่สอบได้ตัวจริง นำเอกสารเพื่อใช้ในการมอบตัวตามระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มามอบตัว ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมวิชาเอนทร์ (ชั้นบน) ในกรณีที่นักเรียนไม่มามอบตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะดำเนินการเรียกผู้ที่สอบได้สำรองมอบตัวแทนตามลำดับ

หลักฐานการมอบตัว

๑. ใบมอบตัวตามแบบของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย (โรงเรียนเป็นผู้จัดให้)

๒. กรณีนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า ให้ใช้ระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษา (ปพ.๑:บ) ตัวจริง พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ (ไม่รับพิจารณาใบรับรองการเป็นนักเรียน)

กรณีนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้ใช้ระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑:บ) ที่มีผลการเรียน ๔ ภาคเรียนหรือ ๕ ภาคเรียน ตัวจริง พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ หรือใบรับรองการเป็นนักเรียน และเมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าให้นำระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษา (ปพ.๑:บ) ตัวจริง พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ มามอบให้งานทะเบียนวัดผลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. ถ้าไม่นำเอกสารดังกล่าว มามอบตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

๓. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับตัวจริง ที่มีชื่อผู้เข้าเรียน ชื่อบิดา และมารดา หรือชื่อผู้ปกครอง ที่นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย พร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสาร และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

๔. ใบรับรองความประพฤติ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามรับรอง

๕. ใบรับรองการปลอดสารเสพติด โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชนเป็นผู้รับรอง (นับตั้งแต่ออกใบรับรองไม่เกิน ๖๐ วัน)

๐๖